

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	- ไม่มี -	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (๒๓ เมษายน ๒๕๕๔) และรายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องตามมติที่ประชุม	๑. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่พิเศษ (๒๓ เมษายน ๒๕๕๔) โดยไม่มีการแก้ไข ๒. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่พิเศษ (๒๓ เมษายน ๒๕๕๔)	-	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง	- ไม่มี -	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพิ่มเติม	- อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จากสำนักวิชาต่างๆ จำนวน ๔๑ คน ตามที่ สภาวิชาการเสนอ	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๒	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. ....	- อธิการบดีขอเลื่อนการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ออกไปก่อน	-	-
วาระที่ ๔.๓	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการให้บริการศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา พ.ศ. ....	๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา พ.ศ. .... ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาใน ประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) ควรเพิ่มการเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ รวมทั้ง ควรมีวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรสารสนเทศ ให้เพียงพอ เพื่อจะได้ สอดคล้องกับการขยายเวลา และการให้บริการต่างๆ ๒) มหาวิทยาลัยควรสมัครเป็นสมาชิกของ Thai LIS ด้วย เพื่อจะได้ ใช้ทรัพยากรระหว่างห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง สามารถเชื่อมต่อกันได้	- จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ ลงนามต่อไป  - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง แล้วค่อยนำเสนอสภา มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย  ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓. เนื่องจาก (ร่าง) ระเบียบฯ ได้เพิ่มจำนวนรายการทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถใช้บริการได้ ดังนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์จากจำนวนทรัพยากรที่สามารถยืมได้มากขึ้นดังกล่าว ควรขยายระยะเวลาในการใช้/ครอบครองทรัพยากรให้มากขึ้นด้วย เช่น คณาจารย์ควรมยืมได้นาน ๑ ปี การศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ควรมยืมได้นาน ๑ ภาคการศึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ควรมยืมได้นาน ๑ ปีการศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาควรมยืมได้นาน ๒ สัปดาห์ เป็นต้น</p> <p>๔. เพื่อให้การให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น มหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีอยู่ ๓ กลุ่ม คือ นักศึกษา คณาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับระบบการให้บริการใหม่ โดยใช้หลักการให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสอดคล้องกับการใช้ระบบ Ebrary ของมหาวิทยาลัย โดยขอให้จัดการข้อมูลที่จะใส่เข้าไปในระบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๕. สำหรับการให้บริการแก่นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ควรตั้งเป้าหมายที่จะทำระบบหอพักให้เป็นศูนย์กลางที่อยู่อาศัย และแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีจุดบริการในการทำงาน สืบค้นข้อมูลหรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ และนักศึกษาสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในหอพัก</p>		
<p>วาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑</p>	<p>เรื่องพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและสาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)</p>	<p>- อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยอธิการบดีอาจพิจารณาปรับรายละเอียดของหลักสูตรฯ ให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น เช่น ปรัชญาของหลักสูตร ควรใช้ข้อความที่เจาะจง สะท้อนความต้องการ และความจำเป็นของยุคสมัย รวมถึงการคาดการณ์ไปถึง ๔ - ๕ ปีข้างหน้า ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นต้น</p>	<p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ</p>

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)	- ที่ประชุมมีมติดังนี้ ๑. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ๒. สำหรับกรณีที่นักศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มีผลการเรียนต่ำ/สอบตกในรายวิชาพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์) ขอให้มหาวิทยาลัย โดยสำนักวิชาที่รับผิดชอบสอนรายวิชา พื้นฐานไปพิจารณาหาวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้นักศึกษามีความเข้มแข็งใน รายวิชาพื้นฐานดังกล่าว โดยขอให้พิจารณาดำเนินการอย่างครบวงจร	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และ ทรัพยากร/ส่วนส่งเสริม วิชาการ/สำนักวิชา วิทยาศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร- บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)	- อนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการ ออกแบบ/ส่วนส่งเสริม วิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)	- อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาศิลปศาสตร์/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๕	ขออนุมัติการปรับปรุงกลุ่มวิชาพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF)	- อนุมัติการปรับปรุงกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) ตามที่สภาวิชาการ นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๖	ขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑)	- อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาการจัดการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย ปัญหาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังเผชิญ อยู่ทั้งภายในและภายนอก	- ที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดในการแก้ปัญหาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลัง เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกตามที่อธิการบดีนำเสนอ โดยที่ประชุมได้ให้ แนวทาง และความคิดเห็นเพิ่มเติมใน ๒ ประเด็น คือ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑. โอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะครบวาระ ๒๐ ปี ควรทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัย ใน ๒ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๑) เรื่องนโยบาย มหาวิทยาลัยควรวางตำแหน่ง/จุดยืน/ลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษา แล้วจึงขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนั้น เพื่อให้ประชาคมในจังหวัดนครศรีธรรมราช/ภาคใต้ เกิดความภาคภูมิใจกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แล้วมหาวิทยาลัยจะได้รับการยอมรับในด้านการเป็นผู้นำในมิติต่างๆ มากขึ้น</p> <p>๒) เรื่องบริหารจัดการ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการอุดมศึกษา เช่น จะต้องผ่านหลักสูตรการบริหารที่เป็นสากล เป็นต้น เพื่อจะได้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเรื่องนโยบายตามข้อ ๑) ข้างต้นให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>๒. เนื่องจากประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ได้คาดหวังในเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยไว้มาก และการดำเนินการเรื่องนี้ของมหาวิทยาลัยจะทำให้ประชาคมเห็นผลงานของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ประชาคมรับทราบอย่างกว้างขวาง</p>		
วาระที่ ๕.๒	จำนวนและคุณภาพอาจารย์	<p>- ที่ประชุมได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>๑. มหาวิทยาลัยจะต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการเสาะหาอาจารย์ที่ดีและเก่ง เพื่อมาทำวิจัย ในทิศทางที่มหาวิทยาลัยต้องการไปสู่ความเป็นเลิศ</p> <p>๒. การทำให้มหาวิทยาลัยน่าอยู่เป็นสิ่งสำคัญที่จะจูงใจให้อาจารย์ที่มีคุณภาพมาทำงานที่มหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่น ๑) การสอนที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ต้องการความเป็นเลิศ ๒) รายได้ ที่มีทั้งรายได้ประจำและรายได้จากการวิจัย ๓) สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ที่จูงใจให้อาจารย์มาอยู่มากขึ้นและนานขึ้น โดยทำให้อาจารย์ รู้สึกมีคุณค่า รู้สึกว่าตัวเองมีความหมาย แล้วจึงช่วยให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย/ คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>แต่มหาวิทยาลัยจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน คือ การสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงจากเดิม “การสอน” เป็น “การเรียนรู้”</p> <p>๓. การกิจสำคัญ ๓ ประการ ที่มหาวิทยาลัยจะต้องทำให้ได้ คือ</p> <p>๓.๑ การคัดเลือกคณาจารย์ที่มีความสามารถ โดยมีแนวคิดที่จะรับคณาจารย์ตั้งแต่ต้นว่า จะรับอาจารย์ที่จบปริญญาเอก หากไม่มีวุฒิปริญญาเอก ควรรับวุฒิปริญญาโท ที่เรียนจบตามแผนการศึกษาที่ทำวิจัยเท่านั้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรับอาจารย์ที่มีความสามารถทำวิจัยได้ เพราะหน้าที่ของอาจารย์ คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับบุคลากรจะต้องพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยขอให้พิจารณาสิ่งที่ดึงดูดความสนใจให้คณาจารย์อยู่กับมหาวิทยาลัยได้มากและนานขึ้น คือ</p> <p>๑) จะต้องพิจารณาการจ้างในตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะจ่ายได้ไม่เท่าเขา แต่มหาวิทยาลัยจะต้องชดเชยด้วยการทำงานด้านวิชาการ</p> <p>๒) ภาระงานของคณาจารย์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีที่บรรจุอย่างมีคุณภาพ ทั้งงานสอนและงานวิจัย แม้อัตราจ้างต่อคนสูงกว่าระบบราชการ แต่มีคุณภาพสูงกว่า ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ นอกจากนี้ ภาระงานยังเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยใช้พิจารณาให้ความดีความชอบประจำปี</p> <p>๓) การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย</p> <p>๓.๓ อาจารย์จะต้องผ่านการทดสอบสอน และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสิ่งที่อาจารย์จะต้องได้รับการพัฒนา แล้วให้หน่วยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้</p> <p>ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาเรื่องจำนวนและคุณภาพอาจารย์ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการอย่างจริงจัง และเป็นระบบ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ โดยใช้ความได้เปรียบ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ</p>		

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ของรัฐ เพราะสามารถจัดระบบได้เอง มีความคล่องตัวในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ</p> <p>๔. ปัจจุบันระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในหลายเรื่อง ถูกดึงกลับเข้าสู่ระบบราชการ ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงเรื่องต่างๆ หลุดพ้นจากระบบราชการ และเป็นไปตามหลักการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม ประธานกรรมการบริหารงานบุคคล จะปรึกษาหารือเรื่องนี้กับรักษาการแทนอธิการบดี ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งต่อไป</p> <p>๕. ขอความกรุณาสภามหาวิทยาลัยช่วยพิจารณาเลือกสรรนักวิจัยที่เก่ง และมีความสามารถในบางเรื่องจากต่างประเทศ มาร่วมทำวิจัยในโครงการสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยและกับบริษัทที่มีโครงการขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงแล้ว ยังทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการทำวิจัยดังกล่าวด้วย</p> <p>๖. เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทำหน้าที่กำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย/แนวทางที่ที่ประชุมให้ไว้</p> <p>๗. ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย บันทึกนโยบาย/หลักการในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอไว้ เพื่อจะได้นำมาใช้อ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป</p>		
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๕๔	- รับทราบ	-
วาระที่ ๖.๒	ขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	- รับทราบ	-
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔	- รับทราบการกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	-

ปัทมา จิวเลิศสกุล

นางปัทมา จิวเลิศสกุล  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม



นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิทย์กิจ  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์